



ประกาศสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย
เรื่อง มาตรการรับมือต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) สายพันธุ์ BA.4/BA.5 และสายพันธุ์ Omicron ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย จำเป็นจะต้องปรับระบบการให้บริการและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) สถาบันส่งเสริมฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้มารับบริการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถาบันส่งเสริมฯ จึงได้ปรับระบบการให้บริการดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. การเข้าเยี่ยม ญาติและผู้ติดตามที่จะเข้าเยี่ยมจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ด้วยตนเองก่อนเข้าเยี่ยม ด้วยชุดตรวจแบบ Rapid Antigen Test หรือ ATK และผลการตรวจเป็นลบ (Negative) จะต้องมียุทธศาสตร์ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง โดยเขียนชื่อ และเวลาที่ทำการอ่านผลกำกับไว้ที่ชุดทดสอบ นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าเยี่ยม ในขณะที่เยี่ยมต้องรักษาระยะห่าง ระหว่างบุคคลและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หรือสามารถเยี่ยมโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง LINE Video Call ได้

๒. นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ศึกษาดูงาน ฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบัติการ ญาติ และผู้ติดตามที่จะเข้าเยี่ยมผู้รับบริการของสถาบันฯ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างน้อย ๓ หรือ ๔ เข็ม เจ้าหน้าที่อาจขอให้แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนหากจำเป็น กรณีที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามที่กำหนด ให้ประเมินความเสี่ยงไม่มีการสัมผัสโรคและไม่มีอาการของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจแบบ Rapid Antigen Test หรือ ATK มีผลเป็นลบ (Negative)

๓. ผู้รับบริการรายใหม่ที่จะเข้าพำนัก ณ สถาบันส่งเสริมฯ พร้อมญาติและผู้ติดตามที่นำส่ง จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้วยชุดตรวจแบบ Rapid Antigen Test หรือ ATK ทุกครั้ง

๔. ผู้รับบริการที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ควรจะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและการป่วยรุนแรงได้ เว้นแต่ผู้รับบริการ หรือญาติ ไม่ประสงค์ให้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยจะต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสถาบันส่งเสริมฯ ด้วย

๕. นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ศึกษาดูงาน ฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบัติการ ญาติ และผู้ติดตามของผู้รับบริการ พึงปฏิบัติตามหลักการ DMHTT อย่างเคร่งครัดทั้งในเวลาปฏิบัติงาน และชีวิตส่วนตัว ตลอดจนดูแลให้บุคคลในครอบครัว บุคคลใกล้ชิด ให้เข้าใจและปฏิบัติตามหลักการนี้อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อูร์ตนมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย